

**CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**Về tăng cường công tác bảo đảm**  
**trật tự an toàn giao thông (TTATGT)**  
**trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn**

Ngày 19/11/2002 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dân tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời từng bước khắc phục những yếu kém trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Sở Giao thông Vận tải tích cực đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến các công trình trọng điểm thuộc thị xã, thị trấn, thị tứ và nơi tập trung đông dân cư. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và Công ty Quản lý đường bộ 244 - khu đường bộ II thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường vừa nâng cấp vừa khai thác sử dụng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phương án phát triển vận tải công cộng; xây dựng các bến xe, nơi họp chợ mới đúng với các quy định của Pháp luật, nhằm làm giảm ách tắc và tai nạn giao thông trên những tuyến đường ở địa phương. Tăng cường chỉ đạo mọi lực lượng của ngành tuần tra và bảo vệ các công trình giao thông; kiểm tra chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện vận tải. Kiên quyết xử lý nghiêm những kiểm định viên, sát hạch viên có hành vi tiêu cực, các vi phạm TTATGT đối với các công trình giao thông.

2- Công an tỉnh tăng cường lực lượng và tập trung chỉ đạo, kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành Pháp luật về TTATGT. Trước hết, từ nay đến hết tết nguyên đán tổ chức một đợt kiểm tra cao điểm việc chấp hành pháp luật về TTATGT, xử phạt nghiêm những người điều khiển mô tô, ô tô không có giấy phép lái xe; Điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Yêu cầu Công an tỉnh thực hiện một số biện pháp kiên quyết như sau:

- Người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe thì tạm giữ phương tiện 15 ngày sau đó mới xử phạt hành chính theo quy định của Pháp luật.

- Khi đăng ký mô tô, xe máy người đăng ký phải xuất trình giấy phép lái xe, phải mua bảo hiểm trách nhiệm của chủ cơ giới.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan mở các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan đến TTATGT để nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật của người dân trong lĩnh vực TTATGT.

3- Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường phổ thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật về TTATGT, kiên quyết chấm dứt tình trạng học sinh chưa đến tuổi quy định đi mô tô, xe máy. Chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm TTATGT” đạt hiệu quả thiết thực. Ngành có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các trường phổ thông thành lập Ban chỉ đạo ATGT của Nhà trường, Để từ đó có biện pháp cụ thể duy trì và phát huy tốt vai trò của đội thanh, thiếu niên cờ đỏ trong lĩnh vực TTATGT. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục pháp luật về TTATGT trong tầng lớp học sinh, sinh viên ở các trường phổ thông và chuyên nghiệp.

4- Sở VH-TT-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương như: Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh, Phòng Văn hoá thông tin các huyện, thị ...tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trước mắt, tập trung tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Nghị quyết số 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung của Chỉ thị này.

5- Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” và cuộc vận động “Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm TTATGT”. Duy trì và phát triển rộng các cụm dân cư tự quản bảo đảm TTATGT; phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia bảo đảm TTATGT.

6- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch với những biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Chỉ thị này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức mình, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, chỉ đạo việc giải toả các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hành lang ATGT ở địa phương mình.

7- Ban ATGT tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Đề nghị Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp ủy Đảng có Nghị quyết tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Ủy ban ATGTQG
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- LĐVP
- Lưu: VT-NCTH

18

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**



K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ ĐỨC TOẠI